



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 8 ธันวาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. เปิดตัวเป็นทางการแล้ว!!! ชมรมผู้ประกอบการไร่แล้วจังหวัดสมุทรสาคร....	แนวหน้า
2. 'เศรษฐกิจใหม่'รอซันหมาก ร่วมหอรัฐบาล	แนวหน้า
3. คอแลมน: ชาวสั่น: ประมงกระป๋องรัฐ 14 เงื่อนไขชูเล็กจับปลา	ไทยโพสต์
4. โพลชูชกกลาโหมทำบ้านเมืองสงบ	ไทยโพสต์
5. สอบ'ธรรมนัส'ปมค้ายาไมคืบ หน่วยงานไม่ร่วมมือให้ข้อมูล	มติชน
6. ผลบุญไหวตช่วย สม.ร่วมรัฐบาล	ไทยรัฐ
7. ตั้งกองทุนเยียวยา 'เอฟทีเอ'	ข่าวสด
8. 'อลงกรณ์' ลงพื้นที่ อ.เกาะยาว ช่วยเหลือชาวเรือประมง 'ปลาฉิ่งฉ้าง'	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
9. ภาพข่าว: ลงพื้นที่	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
10. สอบ 'ธรรมนัส' ปมค้ายาไมคืบ หน่วยงานไม่ร่วมมือให้ข้อมูล	มติชน (กรอบบ่าย)
11. ชงตั้งกองทุนใหม่ - เยียวยา 'เอฟทีเอ'	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
12. ประมงประท้วง หยุดต่อ - วันที่ 2	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

ชมรมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว จังหวัดสมุทรสาคร และใกล้เคียง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวชมรมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วจังหวัดสมุทรสาคร และใกล้เคียงขึ้นโดยกิจกรรมถูกจัดขึ้น ณ จ.สมุทรสาคร โดยท่านมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วยังเดินทางมาพร้อมกับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายรถมือสองชื่อดังอีกหลายๆ ท่านที่ได้พร้อมใจกันเข้าร่วมอวยพร และแสดงความยินดีกับ คุณพรเทพ วงศ์อนุ ในฐานะประธานชมรมฯ ในงานเปิดตัว



เปิดตัวเป็นทางการแล้ว!!! ชมรมผู้ประกอบการรถใช้แล้ว จังหวัดสมุทรสาครและใกล้เคียง



ดังกล่าวอย่างเป็นทางการอีกด้วย ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น กึกกัก และเป็นกันเองตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจน

จบงาน สำหรับกิจกรรมนี้ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวงการรถ

มือสองที่เป็นไปอย่างน่าประทับใจ และจะยังคงจดจำและจารึกภาพอันดีงามนี้ตลอดไปตราบนานเท่านาน

'เศรษฐกิจใหม่'รอชนหมาก รวมทอรัฐบาล

ไม่ต้องรองเก้าอี้รัฐมนตรี 'อุตตม-สุริยะ'อำแขนรับ แย้มมีความรู้สึกดีต่อกัน โพลล์อยากเห็นความสงบ

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ แบะท่าพร้อมเข้าร่วมรัฐบาล รอสายตรงจากผู้ใหญ่ติดต่อทาบทาม ยันทำงานร่วมกันได้หากอุดมการณ์ตรงกัน แม้ไม่ได้เก้าอี้รมต. ขณะที่ "อุตตม-สุริยะ" แย้มฟังข่าวดี แต่ยังไม่ปรับครม. ด้าน "จурินทร์" มอบเลขฯพรรคสอบดูที่มิโหวตสวนมติวิป ชูเปอร์โพลอยากเห็นบ้านเมืองสงบ

▶▶ ต่อ : รอชนหมาก - หน้า 9

รอชนหมาก

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นายมนูญ ลีวาจิกรมัยรัตน์ สส.ระบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ กล่าวยืนยันว่า การร่วมเป็นองค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและไม่เห็นด้วยให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบจากการใช้คำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ(กสช.)ตามมาตรา 44 เป็นมติพรรคที่ได้หารือร่วมกัน แม้จะเป็นการโหวตสวนมติของ

ฝ่ายค้านก็ตาม ยืนยันว่าขณะนี้พรรคเศรษฐกิจใหม่ ยังสังกัดฝ่ายค้านและร่วมทำงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน

“แต่ พรรคมีจุดยืนและมีเอกภาพที่จะมีมติและร่วมกันตัดสินใจว่าจะสนับสนุนเรื่องใดโดยที่พรรคไม่เห็นด้วย ให้มีการตั้งกรรมาธิการดังกล่าวเพราะเห็นว่ายังมีเวทีกรรมาธิการสามัญ 35 คณะที่จะเดินหน้าต่อไปได้ อีกทั้งไม่อยากให้สภาล่ม เป็นครั้งที่ 3 และ 4 ทั้งนี้ หากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพรรคพร้อมจะสนับสนุน

และพรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่คู่แข่ง เพราะเป็นมติพรรค ขณะที่ยังคงหารือร่วมกับนายมีชัยวัญ แสงสุวรรณ อดีตหัวหน้าพรรค”นายมนูญ กล่าว

แบะท่าร่วมรบ.รอผู้ใหญ่ติดต่อ

นายมนูญยังกล่าวถึงกระแสข่าวที่จะไปร่วมรัฐบาลว่า มีคนมาสอบถามและพูดคุยถึงกระแสข่าวดังกล่าว แต่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลยังไม่ได้ติดต่อหรือเชิญเชิญไปร่วมทำงาน ไม่ได้คุยถึงขั้นเสนอเก้าอี้รัฐมนตรี ซึ่งหากอุดมการณ์ตรงกันก็พร้อมที่จะร่วมงาน แต่ยังไม่มีความใหญ่ของรัฐบาลไตรมาสไปร่วมงานกับรัฐบาล แต่ตนก็คุยกับ สส.รัฐบาลและฝ่ายค้านตลอด พรรคเรายึดจุดประสงค์หลัก ที่จะให้ประเทศเดินไปได้ ถ้าจุดยืน อุดมการณ์ตรงกัน ก็สามารถร่วมกันได้

“ผมก็รออยู่ครับ ยังไม่มีใครโทรมา เราเป็นผู้้อย ถ้าผู้ใหญ่ จะชวนก็ต้องปรึกษาหารือกันก่อนในพรรคว่าจะอย่างไร ตอนนี้จุดยืนของเราอยู่ในฐานะฝ่ายค้าน ถ้าเราไปร่วมรัฐบาลเราจะประกาศให้ชัดเจน ถ้าไม่มีการเสนอเก้าอี้รัฐมนตรี แต่พรรคสามารถผลักดันนโยบายการทำงานได้ก็ยินดี ซึ่งพรรคไม่เคยเปลี่ยนจุดยืน ที่ต้องการจับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ไปต่อได้” นายมนูญ กล่าว

อุดม-สุริยะพร้อมรับเศรษฐกิจใหม่

ขณะที่แกนนำสี่รัฐบาล นายอุดม สาวนายอน รมว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีสมาชิกจากฝ่ายค้านโดยเฉพาะจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ลงมติช่วยรัฐบาลจนทำให้ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการกระทำของประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(กสช.)และการใช้อำนาจของหัวหน้ากสช.ตามมาตรา 44 ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมองกันน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของรัฐบาลและอาจจะมีการปรับกรม.เพื่อดึงพรรคเศรษฐกิจใหม่มาร่วมรัฐบาล

โดยนายอุดม กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “ก็เดี๋ยวดูว่า จะมาอย่างไร จะมาจริงหรือเปล่า เดี๋ยวรอคุยกัน”

ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม แกนนำคนสำคัญของพปชร.กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่ายังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะมีการปรับ กรม.เพื่อดึงพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้ามา การที่มีสมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่และจากฝ่ายค้านอื่นมาร่วมโหวตให้กับรัฐบาล ผมคิดว่าเป็นเพราะสมาชิกเหล่านั้นอยากให้ประเทศเดินหน้าไปได้ คงยังไม่ถึงขั้นตอนนั้น แต่ก็ยอมรับว่ามีความรู้สึกที่ดีๆ ต่อกันแล้ว

‘อุ๊ดดำ’โยนเลขาฯฟัน4สส.ปชป.

ขณะที่นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการดำเนินการกับ 4 สส.พรรคประชาธิปัตย์ที่โหวตสวนมติวิปรัฐบาล ในการตั้งอดีตศึกษาผลกระทบคำสั่ง ม.44 ว่า พรรคร่วมรัฐบาล

จะต้องฟังมติพรรค และมีวิปรัฐบาลกำกับดูแลงานในสภา ซึ่งในส่วนของ 4 สส.พรรคประชาธิปัตย์ จะมีการทำบันทึกเหตุผลในการโหวตให้กับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคไปพิจารณาว่าจะมีบทลงโทษ หรือมาตรการใดๆ ซึ่งผลของการพิจารณาจะนำไปสู่การตัดสินใจทางการเมืองอย่างไร อย่างหนึ่งในอนาคต ที่ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับพรรคและรัฐธรรมนูญ

ขออภัยว่า การโหวตสวนมติวิปรัฐบาล ไม่ได้แสดงถึงความไม่มีเอกภาพของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเสียงส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามวิปรัฐบาลและไม่เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของพรรคประชาธิปัตย์ในการร่วมรัฐบาล

ยืนยันยังไร้สัญญาณปรับ กรม.

ส่วนกระแสข่าวปรับ กรม.โดยจะดึงพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้าร่วมนั้น นายจรินทร์กล่าวว่า ตนและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ขอออกความคิดเห็น เพราะเป็นเรื่องของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและพรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล อีกทั้งยังไม่เคยได้ยินว่าจะมีการยึดเก้าอี้ไครตารัฐมนตรีกัน แต่ในฐานะที่ตนเป็นรองนายกฯและเป็นหัวหน้าพรรค ได้กำชับรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด ให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ เร่งสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมในนามรัฐบาล และยืนยันนโยบายโครงการประกันรายได้เกษตรกร แม้จะเป็นนโยบายของพรรค แต่เมื่อเข้าร่วมรัฐบาลก็ต้องทำในนามรัฐบาลพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณจากนายกฯ ในการปรับ กรม.และกรม.ทุกคนต่างทำงานเข้าหากันดี โดยเฉพาะ

ตนเอง ที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับทีมเศรษฐกิจ เพราะมีวุฒิภาวะ และมีประสบการณ์ในการทำงาน

‘สุทิน’ชี้วิธี ให้สภาดินหน้าได้

ด้าน นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (ประสานวิปฝ่ายค้าน) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมขอพูดผ่านไปถึงสื่อมวลชนสักวันนะครับกรณีท่านสส.หลายท่านที่ถูกสื่อเรียกว่า งูเห่า ออกมาให้เหตุผล (แก้ตัว) ว่าที่ไปสนับสนุนฝ่ายรัฐบาล เพราะอยากให้สภาฯ เดินหน้าไปได้ ไม่ชอบวิธีการวอล์กเอาท์นั้น ในกรณีที่เกิดขึ้น การจะให้สภาดินหน้าไปได้ทำได้ 3 วิธี คือ 1.เมื่อลงคะแนนแล้วปิดลงมติแล้ว แสดงผลคะแนนออกมาแล้ว ถ้ารัฐบาลไม่เสนอให้หันไปใหม่สภาฯ ก็จะเดินหน้าไปตามปกติ เช่นที่เคยปฏิบัติมา แต่เพราะรัฐบาลเสนอนับใหม่สภาฯ จึงเดินไม่ได้นี่ คือ ต้นเหตุ 2.เมื่อเกิดเหตุสภากล่อม 2 ครั้งแล้ว หากจะให้สภาไม่ล่มและเดินหน้าต่อไปได้ก็งานนี้เดี๋ยวคือ รัฐบาลถอนญัตติที่เสนอให้หันไปใหม่เสีย (ตามข้อเสนอของฝ่ายค้านและคำแนะนำของประธานฯ)แต่รัฐบาลไม่ยอมเพราะมีคำสั่งว่าแพ้ไม่ได้ ให้ตั้งกรรมการมาตรวจสอบ กสช.ไม่ได้ นี่ก็เหตุ ต่อมา 3.อีกวิธีการหนึ่งคือให้ฝ่ายค้านยอมทำตามรัฐบาลคือร่วมนับใหม่และไม่วอล์กเอาท์สภาฯก็จะเดินไปได้ท่านสส. เหล่านั้น(ที่สื่อเรียกว่างูเห่า)ทำไมไม่เลือกสนับสนุนวิธีที่ 1 และ 2 ทำไมต้องเจาะจงให้เลือกวิธีที่ 3 และหันไปสนับสนุนรัฐบาล ทำไมต้องขอร้องให้ฝ่ายค้านยอมให้กับฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น

ชี้‘วอล์กเอาท์’คุม รบ.เหลืออำนาจ

“การวอล์กเอาท์เป็นวิธีการหนึ่ง ที่สภาฯทั่วโลกเขาใช้กันเพื่อควบคุม การคลังอำนาจของรัฐบาลแต่ใช้เท่าที่ จำเป็น ที่เราต้องใช้คราวนี้เพราะเห็นว่า รัฐบาลแพ้อแล้วไม่ยอมรับซึ่งเราเกรง รัฐบาลจะเคยตัวทำแล้วทำอีก แล้วถ้า ฝ่ายค้านทำบ้างในอนาคต นั้นแหละ สภาฯจะเดินไม่ได้โดยแท้จริง ฝ่ายค้าน เคยคิดจะทำเพราะเข้าเกณฑ์ข้อบังคับ ที่ 85 ทุกครั้ง แต่เราไม่ทำด้วยเกรง สภาฯจะสะดุดและเดินไม่ได้ ฝากให้ ทุกท่านลองพินิจดูนะครับ” นายสุทิน ระบุ

เทพไทชื้อสอบ‘คู่-ป้อม’ยังไม่จบ

นายเทพไท เสนพงศ์ สส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการลงมติญัตติตั้งคณะกรรมการ(กมธ.) วิสามัญศึกษา ผลกระทบการใช้มาตรา 44 ที่ผ่านมา ว่า ถ้ามองผิวเผินอาจจะเห็นชัยชนะ ของฝ่ายรัฐบาลที่ทำให้องค์ประชุม ครบได้ในครั้งที่ 3 และโหวตชนะฝ่าย ก้านล้มญัตตินี้ได้ก็ตามแต่เป็นชัยชนะ เฉพาะหน้า ในระยะยาวรัฐบาลจะเห็น การตรวจสอบการใช้อำนาจของ กตช. ในการออกคำสั่งมาตรา 44 ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ(กตช.)

เมื่อตัดสินใจ ไม่ตั้งคณะ กมธ. วิสามัญศึกษา เรื่องนี้ก็จะต้องถูก ตรวจสอบจากคณะ กมธ.สามัญประจำ สภาผู้แทนฯที่มีอยู่ทั้งหมด 35 คณะ แต่คณะ กมธ.ที่มีบทบาทหน้าที่ในการ ตรวจสอบการใช้ ม.44 มากที่สุด น่า

จะเป็นคณะ กมธ.การกฎหมาย การ ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ที่มีนาย ปิยนุตร แสงกนกกุล เป็นประธาน และ มี น.ส.พรณิการ์ วานิช นายรังสิมันต์ โรม ร่วมเป็นกมธ.อยู่ด้วย จะต้องถูก ตรวจสอบ ชักถามจากทีมที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และเลขานุการ ประจำคณะ กมธ.อีกหลายคนอย่าง เข้มขันแน่นอน

“เรื่องนี้ ถ้าหากผู้มีอำนาจใน รัฐบาลเปิดไฟเขียว ให้วิปรัฐบาล มี มติให้ตั้งคณะ กมธ.วิสามัญศึกษา ผลกระทบการใช้มาตรา 44 ได้ น่าจะ เป็นประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจในรัฐบาล ชุดนี้มากกว่า เพราะตัวประธาน และ เสียงข้างมากในคณะ กมธ.วิสามัญจะ เป็นของฝ่ายรัฐบาล ซึ่งสามารถกำหนด กรอบการทำงานและกำหนดการเชิญ บุคคลเข้าชี้แจงในที่ประชุมได้ แต่เมื่อ ได้ตัดสินใจไม่ตั้งคณะกรรมการศึกษา ผลกระทบการใช้มาตรา 44 แล้ว ก็ต้อง กลับไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการ หนีเสือปะจระเข้” นายเทพไท กล่าว

ย้ารัฐบาลชนะศึกแต่แพ้สงคราม

นายเทพไท กล่าวอีกว่าถ้าจะ นำเรื่องตั้งกรรมการวิสามัญศึกษา ผลกระทบการใช้มาตรา 44 ครั้งนี้มา เป็นเกมการต่อสู้ของฝ่ายค้านกับฝ่าย รัฐบาลในสภา ผลก็คือรัฐบาลชนะศึก แต่แพ้สงคราม เพราะในระยะยาว รัฐบาล จะต้องเจอปัญหาอุปสรรค และ ขวากหนามทางการเมืองอีกมากมาย เพราะรัฐบาลชุดนี้ขาดคุณสมบัติ นักวางแผน หรือเกมการเมืองมือชั้นเซียน ที่เข้าใจ สภาพการเมืองไทยอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่

จะถูกแวดล้อมด้วยนายทหาร มักจะ ใช้นายทหารเป็นเสนานิการในการ วางแผนเกมการเมือง ทำให้เหลี่ยมคู ทางการเมืองหรือ ชั้นเชิงทางการเมือง สู้นักการเมืองมืออาชีพไม่ได้

“จะต้องจับตามอง เรื่องการตั้ง คณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ อีกครั้ง หนึ่งว่าขุนซือรัฐบาลจะกำหนดเกมนี้ อย่างไรจะส่งใครนั่งเป็นประธานคณะ กรรมการชุดนี้ ถ้าหากเกมนี้พลาด พลังอีกครั้งก็เหมือนการเดินหมากฮอส ถ้ารัฐบาลถูกกินฮอสไป 2 ตัวติดๆ กันแล้วโดนเข้าฮอสด้วยจะทำให้รัฐบาล เสียเปรียบและเหนื่อยกับเกมการเมือง ในอนาคตมากยิ่งขึ้น”นายเทพไท ย้ำ ทิ้งท้าย

โพลล์ชื้อยากเป็นบ้านเมืองสงบ

ในขณะที่ ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจ เรื่อง เสียงของ ประชาชนต่อกระทรวงหลัก ระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนทุก สาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,127 ตัวอย่าง เมื่อถามถึงความต้องการ นโยบายด้านสังคมของกระทรวงหลัก 5 อันดับแรก พบว่า ร้อยละ 87.1 ระบุว่า ทำบ้านเมืองสงบ ไม่วุ่นวาย กระทรวงกลาโหม รองลงมาร้อยละ 69.4 ระบุว่า เปิดโอกาสให้ความ เสมอภาคทางการศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ ร้อยละ 65.5 ระบุว่า ใช้ พลังงานสะอาด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน ร้อยละ 51.5 ระบุ ว่า ลดการใช้ถุงพลาสติก กระทรวง ทศพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 50.1 ระบุ แก่ก้ำมนุษย์ ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล กระทรวงมหาดไทย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 8 ธันวาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14104

หน้า: 1 (ล่าง), 9

Col.Inch: 170.48 Ad Value: 213,100

PRValue (x3): 639,300

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เศรษฐกิจใหม่' รอชนหมาก รวมทอรัฐบาล

สำหรับความต้องการนโยบาย
แก้ปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจของ
กระทรวงหลัก 5 อันดับแรก พบว่า
ร้อยละ 75.7 ระบุว่า คุมราคาอาหาร
และสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ
62.5 ระบุว่า ขยายฐานบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ กระทรวงการคลัง ร้อยละ 61.4
ระบุว่า ลดราคาค่าโดยสาร กระทรวง
คมนาคม ร้อยละ 49.9 ระบุว่า ช่วย
เรื่องที่ทำกิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และร้อยละ 49.5 ระบุว่า
ลดราคาน้ำมัน กระทรวงพลังงาน

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง สภาวะ
ที่อากาศของประเทศเย็นลงช่วงนี้ มี
ผลดีเรื่องอะไรบ้าง ร้อยละ 78.7 ระบุ
ว่า ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ร้อยละ
38.9 ระบุว่า ปริมาณผลผลิตผักสด
ผลไม้สด มีมาก เช่น กะน้า
ผักกาดขาว ผักสลัด กะหล่ำปลี ถั่วฝัก
มะละกอ เป็นต้น ร้อยละ 38.7 ระบุว่า
คนอารมณ์ดี ร้อยละ 34.6 ระบุว่า การ
เลี้ยงสัตว์ปีก สัตว์น้ำ ดี เช่น สุกร กุ้ง
หอย ปู ปลา เป็นต้น และร้อยละ 31.3
ระบุว่า ธุรกิจลานเบียร์ ธุรกิจอาหารดี



ประมงกระป๋องยื่นรัฐ 14 เจื่อนไขชู้เล็กจับปลา

กระป๋อง ● กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านจังหวัดกระบี่ ประมาณ 500 คน นำโดยนายมานิต ต่ากุล นายกสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ ได้รวมตัวเดินทางมาชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง 14 ข้อถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการออกกฎระเบียบ ประกาศ และมาตรการต่างๆ มาบังคับใช้กับชาวประมง โดยไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบ มีนายสมศวร ชื่นเงิน รองผู้ว่าฯ จ.กระบี่ และนายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดรับเรื่อง

นายมานิตกล่าวว่า ตลอดระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ออกกฎระเบียบ ประกาศ และมาตรการต่างๆ มาบังคับใช้กับชาวประมงโดยไม่มีมาตรการรองรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน มีผลต่อการประกอบอาชีพประมงตลอดจนห่วงโซ่ธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องเลิกอาชีพประมงเพราะขาดทุนและมีหนี้เพิ่มขึ้นมา รวมทั้งขาดแรงงาน ทั้งที่ปัจจุบันไทยได้รับการปลดโบเหียงจากสหภาพยุโรปแล้ว ภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามแก้ไขปัญหามาให้เต็มที่ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

แต่ขณะนี้ปัญหาต่างๆ ก็ยังไม่คลี่คลายและยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากติดขัดระบบราชการและการตัดสินใจต่างๆ ของผู้มีอำนาจ รวมทั้งยังมีการออกกฎระเบียบที่สร้างปัญหาใหม่ๆ มากอีก เช่นการบังคับให้ชาวประมงชำระค่าน้ำมันผ่านระบบปลีตการ์ตซึ่งเป็นระบบเงินสด ขณะที่ภาคเกษตรอื่นๆ รัฐกลับดูแลอย่างเต็มที่ สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวประมงเป็นอย่างมาก ดังนั้นสมาคมฯ จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานราชการต่างๆ ดำเนินการตามข้อเรียกร้องจำนวน 14 ข้อ หากไม่ดำเนินการชาวประมงก็จะประกาศขายเรือพร้อมเครื่องยนต์และเครื่องมือให้รัฐ เพราะไม่สามารถทำประมงได้อีก

ด้านนายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ปัญหาทั้ง 14 ข้อที่เรียกร้องมา กระทรวงเกษตรฯ กำลังดำเนินการแก้ไข มีทิศทางที่ดีต่อชาวประมง จะนำข้อเรียกร้องทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป

โพลชุกกกลาโหมทำบ้านเมืองสงบ

ไทยโพสต์ • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง เสี่ยงของประชาชนต่อกระทรวงหลัก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,127 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงความต้องการนโยบายด้านสังคมของกระทรวงหลัก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.1 ระบุทำบ้านเมืองสงบไม่วุ่นวายของกระทรวงกลาโหม รองลงมาคือร้อยละ 69.4 ระบุเปิดโอกาสให้ความเสมอภาคทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ, ร้อยละ 65.5 ระบุใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมของกระทรวงพลังงาน, ร้อยละ 51.5 ระบุลดการใช้ถุงพลาสติกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 50.1 ระบุแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ของกระทรวงมหาดไทย

ในขณะที่ร้อยละ 48.3 ระบุรับยาใกล้บ้านของกระทรวงสาธารณสุข, ร้อยละ 47.9 ระบุความปลอดภัยทางถนนของกระทรวงคมนาคม, ร้อยละ 44.2 ระบุช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย, ร้อยละ 38.5 ระบุอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตว์ทะเล พันธุ์พืช ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 38.2 ระบุกัญชาเพื่อรักษาโรคของกระทรวงสาธารณสุข ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือ ความต้องการของประชาชนต่อนโยบายแก้ปัญหาปาก

ท้องและเศรษฐกิจของกระทรวงหลัก พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.7 ระบุคุมราคาอาหารและสินค้าของกระทรวงพาณิชย์, ร้อยละ 62.5 ระบุขยายฐานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง, ร้อยละ 61.4 ระบุลดราคาค่าโดยสารของกระทรวงคมนาคม, ร้อยละ 49.9 ระบุช่วยเหลือที่ทำกินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ร้อยละ 49.5 ระบุลดราคาน้ำมัน

ในขณะที่ร้อยละ 47.2 ระบุดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาทของกระทรวงการคลัง, ร้อยละ 43.6 ระบุประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ร้อยละ 38.0 ระบุรณรงค์คนไทยซื้อสินค้าชุมชนของกระทรวงพาณิชย์, ร้อยละ 38.0 เช่นกันระบุส่งเสริมธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ และร้อยละ 34.3 ระบุส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและย่อมของกระทรวงพาณิชย์

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามว่าสภาวะที่อากาศของประเทศเย็นลงช่วงนี้ มีผลดีเรื่องอะไรบ้าง ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่า ดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมร้อยละ 78.7 รองลงมาคือปริมาณผลผลิตผักสด ผลไม้สดมีมาก เช่น ค่ะน้ำ ผักกาดขาว ผักสลัด กะหล่ำปลี กถั่วฝักยาว เป็นต้น ร้อยละ 38.9, คนอารมณ์ดีขึ้น ร้อยละ 38.7, การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ำดี เช่น สุนัข กุ้งหอยปูปลา เป็นต้น ร้อยละ 34.6 และธุรกิจลานเบียร์ ธุรกิจอาหารดีขึ้นร้อยละ 31.3 ตามลำดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าวด้วยว่า คณะวิจัยได้ทำการค้นข้อมูลผลสำรวจในอดีตและข้อมูลอื่นประกอบย้อนหลังไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา พบข้อมูลชี้ให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นปัญหา

อันดับต้นๆ เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยรัฐบาล เช่น ความไม่เชื่อมั่นในดัชนีด้านเศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน ปัญหาความยากจน และความขัดแย้งรุนแรงบานปลายในหมู่ประชาชน และข้อมูลที่ยังชี้ให้เห็นอีกว่าประชาชนในบางพื้นที่หาเสียงอาจจะมีฐานะเศรษฐกิจดีมาก แต่ประชาชนในพื้นที่อื่นโดยรวมทั้งประเทศไม่ได้มีดีตามไปด้วย

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวต่อว่า ผลโพลวันนี้ชี้ให้เห็นว่ากระทรวงหลักที่สามารถทำงานตอบโจทย์ตรงใจประชาชนและต้องการให้ทำต่อเนื่องต่อไป ได้แก่ กระทรวงกลาโหม ทำบ้านเมืองให้สงบ ไม่วุ่นวาย, กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา, กระทรวงพลังงาน มีพลังงานสะอาดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงพลาสติก, กระทรวงมหาดไทย แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติดและขจัดผู้มีอิทธิพล

“ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ คุมราคาอาหารและสินค้า และต้องการให้กระทรวงการคลังขยายฐานต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกใหม่เป็น “All New บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่คนจากฐานรายได้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ลดภาระค่าครองชีพ เอื้ออำนวยต่อธุรกิจและการมีงานทำ และตอบโจทย์ความต้องการด้านอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ลดราคาน้ำมัน บริจาคและลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ในช่วงที่อากาศของประเทศเย็นลงทำให้ประชาชนเห็นว่ามีผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวและดีต่อผลผลิตทางการเกษตร และควรรณรงค์ให้ประชาชนซื้อสินค้าชุมชน และกระทรวงพาณิชย์ควรส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่จะส่งผลดีที่ยั่งยืนกว่าการแจกเงินให้ประชาชนเอาไปใช้เพียงอย่างเดียว” ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าว.

สอบ'ธรรมนัส'ปมค้ายาไม่คืบ หน่วยงานไม่ร่วมมือให้ข้อมูล

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นายธีรชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง กรณีที่ กมธ.ได้เชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าชี้แจงต่อประเด็นพฤติกรรมการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้มาจากสถาบันที่ไม่ผ่านการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า ที่ประชุม กมธ.ได้ให้โอกาส ร.อ.ธรรมนัส ชี้แจงในรายละเอียดที่ปรากฏว่า สถาบันระดับปริญญาเอกนั้น ไม่มีความน่าเชื่อถือ แต่โดยสรุปเบื้องต้น ร.อ.ธรรมนัส เสียค่าใช้จ่ายเรียนเอง โดยไม่ทราบ ว่า สถาบันดังกล่าวไม่มีความน่าเชื่อถือและคาดว่าจะตกเป็นเหยื่อ ซึ่งในรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องนั้นต้องรอผลสรุปจากคณะอนุกรรมการ ที่มี น.อ.อนุดิษฐ์ นาคกรเทพ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานอนุ กมธ. สรุปอีกครั้ง

นายธีรชัยกล่าวว่า สำหรับการตรวจสอบ ร.อ.ธรรมนัส ในคดีที่ปรากฏเป็นข่าวว่า ต้องโทษจำคุกหลังจากศาลประเทศออสเตรเลีย มีคำพิพากษากรณียาเสพติดนั้น ที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้หารือหรือสอบถามในรายละเอียด เพราะกำหนดวาระไว้เฉพาะเรื่องพฤติกรรมการศึกษา ทั้งนี้ ในฐานะประธานอนุ กมธ.ที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนั้น ได้นัดหมายสถานทูตออสเตรเลีย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เพื่อเข้าขอข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า ซึ่งกระบวนการที่อยู่ระหว่างตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจริงโดยตรงไปตรงมา แต่ยอมรับว่า เรื่องขอข้อมูลอาจยังไม่คืบหน้า เพราะอยู่ในกระบวนการระหว่างประเทศ ซึ่ง กมธ.ไม่มีสถานะผู้เสียหาย จึงมีความลำบาก รวมถึงการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานของไทยนั้น บางหน่วยงานยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ขณะที่เรื่องดังกล่าวจะสรุปผลสอบได้เมื่อใดนั้น ยังให้คำตอบไม่ได้ แต่เมื่อได้รับรายละเอียดของข้อมูลแล้ว จะเชิญ ร.อ.ธรรมนัส เข้าชี้แจงและจะเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เช่นกัน

ผลบุญโหวตช่วย ส.ส.ร่วมรัฐบาล

‘อุทกม’พร้อมรับ ‘สุทิน’ เล็ง 10 ขูเท้า เค็ม ท้าท้าไว้เฝ้า! กกบัตร์แทน ส.ส. “สุทิน” ตอกหน้า ส.ส.งูเห่า จ้องหาเหตุแปรพักตร์ ย้ำ วอลท์เอาต์เป็นวิธีที่ทั่วโลก ใช้กัน เพื่อควบคุมรัฐบาล เหลิงอำนาจ ★ มีต่อหน้า 10

ผลบุญโหวตช่วย ☆ ต่อจากหน้า 1
หนูน้อยฟันกบัตร์แทน “จิตร ชัยนิคม” โฆษก พท. จะ พชร. ไร้จิตสำนึก “อย่าคิดปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ” “เจ้หน้อย” ย้ำต้องจัดการ “แก๊งงูเห่า” ชันเด็ดขาด แซะ “บักตู” ความคิดย้อนยุคไป “รัฐบาลหอย” “จูนทร์” ถิ่นถ้าคุณถูกพรรคไม่ได้พิจารณาตัวเอง โยน “เฉลิมชัย” จัดการ ส.ส.โหวตสวน เป็นพรรค ร่วมต้องเคารพมติวิป รบ. ปรับ ครม.เป็นอำนาจ นายกฯ “เทพไท” มองแก้ชัชชนะผิวดินเปรียบรัฐบาล ชนะศึกแต่แพ้สงคราม “วิญญู” ย้ำกบัตร์แทนกัน ผิดชัด “อุทกม” อ้าข่ารอดูดเศรษฐกิจใหม่
หลังพรรคฝ่ายค้านทั้งไทยและอนาคตใหม่ จัดมาตรการชันเด็ดขาดจัดการกับแก๊งงูเห่าที่แปรพักตร์ หันไปขบขรัฐบาล ถ้าสุดพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้ มีการตรวจสอบอย่างจริงจังเองจึงกรณีมีการกบัตร์ แทนนายจิต ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี ที่เสียบบัตร ประจำตัว ส.ส.ลาไว้ในห้องประชุมสภา
“สุทิน” ชัดต้นเหตุ รบ.ไม่ยอมแพ้ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. นายสุทิน คลังแสง ประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิป ฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณี ส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่ร่วม แสดงตนเป็นองค์ประชุมให้ฝ่ายรัฐบาล ให้เหตุผล แก่ตัวว่าเพราะอยากให้สภาเดินทางไปได้ ไม่ชอบ วิจารณ์วอลท์เอาต์นั้น การจะให้สภาเดินทางไปได้ ทำได้ 3 วิธี คือ 1.เมื่อลงคะแนนแล้ว ปิดลงมติแล้ว แสดงผลคะแนนออกมาแล้ว ฝ่ายรัฐบาลไม่เสนอให้ นับใหม่ สภาจะเดินทางไปตามปกติ เช่นที่เคย ปฏิบัติมาแต่เพราะรัฐบาลเสนอนับใหม่สภาจึงเดิน ไม่ได้ นี่ก็ต้นเหตุ 2.เมื่อเกิดเหตุสภาล่ม 2 ครั้ง หากจะให้สภาไม่ล่มและเดินทางต่อไปได้นั้น ง่าย นิดเดียวคือรัฐบาลถอนญัตติที่เสนอให้นับคะแนน ใหม่ ตามข้อเสนอของฝ่ายค้านและคำแนะนำของ ประธานแต่รัฐบาลไม่ยอมเพราะมีคำสั่งว่าแพ้ไม่ได้ ให้ตั้งกรรมาธิการมาตรวจสอบ คสช.ไม่ได้ 3.อีก วิธีการหนึ่งคือให้ฝ่ายค้านยอมทำตามรัฐบาล คือ ร่วมนับใหม่และไม่วอลท์เอาต์ สภาจะเดินทางไปได้

จวกงูเห่าหาเรื่องแปรพักตร์

นายสุทินกล่าวต่อว่าเหตุใด ส.ส.ที่สื่อเรียกว่า งูเห่าเหล่านั้น ไม่เลือกสนับสนุนวิธีที่ 1 และ 2 ทำไม ต้องเจาะจงเลือกวิธีที่ 3 และหันไปสนับสนุนรัฐบาล ทำไมต้องขอร้องให้ฝ่ายค้านยอมให้กับฝ่ายรัฐบาล เท่านั้น โดยการวอลท์เอาต์เป็นวิธีการหนึ่งที่สภาฯ ทั่วโลกใช้ เพื่อควบคุมการเหลิงอำนาจของรัฐบาล แต่ใช้เท่าที่จำเป็น ที่ฝ่ายค้านต้องใช้วิธีนี้เพราะเห็น ว่ารัฐบาลแพ้แล้วไม่ยอมรับ ซึ่งเกรงว่ารัฐบาลจะ เคยตัวทำแล้วทำอีกแล้วถ้าฝ่ายค้านทำบ้างในอนาคต สภาจะเดินไม่ได้โดยแท้จริงฝ่ายค้านเคยคิดจะทำ เพราะเข้าเกณฑ์ข้อบังคับที่ 85 ทุกครั้งแต่เราไม่ทำ ด้วยเกรงสภาจะสะชุดและเดินไม่ได้

หนูน้อยฟันคนกบัตร์แทนกัน

นายสุทินยังกล่าวถึงกรณีนายจิต ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย อ้างว่ามีการเสียบบัตร ค้างไว้แต่ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดแสดงตนแทน ที่ อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ว่า หากมีการกบัตร์แทน

กันถือว่าผิดกฎหมายแน่นอนเรื่องนี้มีการดำเนินคดี มาแล้วหลายราย และจบด้วยการที่ศาลตัดสินว่ามีความผิด เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. หากใคร เป็นเจ้าทุกข์และคิดจะดำเนินการขอสนับสนุน จะได้ ไม่เกิดเรื่องเสียหายต่อสภาอีกการตรวจสอบเรื่องนี้ เชื่อว่าทำได้อยู่แล้วหากคิดจะทำจริงจึงเช่นการไป ดุกดองวงจรปิด หรือคนที่นั่งใกล้เคียงกับที่นั่งของ นายจิตเพื่อสอบถาม และกรณีเช่นนี้คือเหตุผลที่ ชอบนำมาอ้างใช้ข้อบังคับข้อ 85 เพื่อนับคะแนนใหม่ ไม่ใช่แก้แล้วขอโหวตใหม่ เมื่อถามว่ากรณีนี้ใคร คือเจ้าทุกข์ นายสุทินตอบว่า กรณีเช่นนี้เจ้าทุกข์ที่ ได้รับความเสียหายคือผู้ถูกขโมยสิทธิและประธาน สภาฯ น่าจะเป็นผู้เสียหายร่วม เพราะถือเป็นการ ฝ่าฝืนข้อบังคับที่ประธานสภาฯ เป็นผู้ควบคุมอยู่

จะ พชร.อย่าปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ

นายอนุสรณ์ เี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐปฏิเสธว่าไม่มีการ เสนอผลประโยชน์เข้าแลกกับ ส.ส.กลุ่มงูเห่าว่า ใคร ทำอะไร ใครได้ประโยชน์ จากการคว่ำญัตติด่วน เสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบ จากการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ประชาชนรับรู้และเข้าใจได้ ไม่ยาก ยิ่งออกมาปฏิเสธ ยิ่งเข้าตัว “อย่าเที่ยวแฝก มุงป่าอย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ” การปฏิเสธแบบไร้ สิ่งยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเล่าร้ายแล้วแต่การจูนจัน โยนบาปให้พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม ไปพูดถึง กิจการภายในของพรรคอื่นเป็นเรื่องที่เล่าร้ายและ เสียมารยาทมาก งูเห่าในพรรคการเมืองเป็นปฏิบัติการ ที่ขาดวินัย ไร้จิตสำนึก ไม่ใช่เรื่องที่คนเสนอให้กับ คนรับจะมูบมิมกันทำแบบไม่เกรงใจประชาชน พรรค เพื่อไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว ต้อง มีคำตอบให้กับประชาชน พรรคพลังประชารัฐอย่า สร้างความสับสน และไร้มารยาท มาแทรกแซงการ

ทำงานของพรรคการเมืองอื่น

“เจ็ทน้อย” แซะ “บิกคิว” คัดย่อนยุค

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ขอให้ทุกฝ่ายเลิกวิพากษ์วิจารณ์ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน โหวตสวนมติ และขอให้จบได้แล้วว่า เป็นห่วงวิถีคิดของนายกฯ อย่าลืมว่าการกลับมาเป็นนายกฯ ครั้งนี้ของ พล.อ.ประยุทธ์ผ่านการเลือกตั้งมา ดังนั้นวิถีการคิดต้องเปลี่ยนด้วย ต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบประชาธิปไตยและเคารพกติกาอย่างแท้จริง สิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์อยากเห็นคือการทำให้คนลืมในสิ่งที่ผิดคิด และผิดจรรยาบรรณ ผู้นำประเทศไม่ควรมีความคิดเช่นนี้ การที่ฝั่งรัฐบาลเสียงไม่พอแล้วใช้วิถีกลิ้งงิ๊งราว แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ไม่ใช่การปฏิรูปการเมือง แต่เป็นการเมืองย้อนยุคกลับไปเมื่อปี 2558 ที่ถูกพูดถึงว่ามีการซื้อเสียงมากที่สุด แบบที่เราเห็นมีการแจกกล้วย มีงูเห่า ใช้อำนาจรัฐ อำนาจเงินเข้ามาบีบ นี่หรือคือการปฏิรูปการเมือง

ย้ำจัดการ “แก๊งงูเห่า” ขึ้นเด็ดขาด

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ที่นายกฯ ระบุนำการโหวตในสภาเป็นเรื่องอุดมการณ์ของแต่ละคน ไม่เกี่ยวกับพรรคนั้น การกระทำดังกล่าวผิดหลักการตั้งแต่แรกแล้ว เพราะหากโหวตแพ้ในสภาต้องมีการนับคะแนนตั้งแต่ตอนนั้น แต่สิ่งที่ทำอยู่คือการขอโหวตใหม่ ทำให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังใช้อำนาจทุกอย่าง ไม่สนใจว่าจะผิดกติกาหรือจริยธรรมอย่างไร แต่การกระทำดังกล่าวเพื่อให้รัฐบาลอยู่รอดเท่านั้น เรื่องนี้ไม่ใช่การปฏิรูปการเมือง แต่เป็นการปฏิรูปเพื่อตัวเองทั้งสิ้น ส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบ ส.ส.งูเห่าของพรรคเพื่อไทย จะดำเนินการขึ้นเด็ดขาดเลยหรือไม่ นั้น เราดำเนินการอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นจะเป็นผู้ที่ทำลายระบบประชาธิปไตยเสียเอง แม้ที่ผ่านมาจะไม่เด็ดขาดชัดเจน แต่ครั้งนี้พรรคมีมติและมีความชัดเจนในการจัดการกับ ส.ส.งูเห่าของพรรคเพื่อไทยอยู่

“จรินทร์” ลั่นประชาธิปไตยกินได้

วันเดียวกันเวลา 08.30 น. ที่ลานพระแม่ธรณี ด้านหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในพิธีมอบรางวัล โครงการฝึกอบรมยุวประชาธิปัตย์ “Young Democrat” “พลังคนรุ่นใหม่พลังขับเคลื่อนใหม่” ว่า ยุวประชาธิปัตย์มีส่วนร่วมขับเคลื่อนพรรคที่กำลังเดินทางไปด้วยอุดมการณ์ คือ 1.การปกครองในระบบรัฐสภา

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ใช่ระบบประธานาธิบดี 2.อุดมการณ์ที่จะทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนไทยทุกคน 3.อุดมการณ์ที่จะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต หัวใจสำคัญที่สะท้อนความทันสมัยของพรรค คือจะมีคนรุ่นใหม่สนใจเข้ามาทำงานกับพรรคมากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านกระบวนการ “ยุวประชาธิปัตย์” เราจะมียุวประชาธิปัตย์ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบสิ้น “ประชาธิปัตย์ในยุคทันสมัยต้องเป็นประชาธิปไตยกินได้”

☆ มีต่อหน้า 11

ผลบุญโหวตช่วย ☆ ต่อจากหน้า 10

กุมลูกพรรคไม่ได้พิจารณาตัวเอง

นายจรินทร์กล่าวว่า ระบบรัฐสภา รัฐบาลจะอยู่ได้ด้วยเสียงข้างมากในรัฐสภาของ ส.ส. รัฐบาลจะตั้งได้ต้องมีเสียงข้างมากในสภาฯ หากได้เสียงมาน้อยจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ไม่สามารถอยู่ได้ เสียงข้างมากในสภาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับรัฐบาล ในระบอบรัฐสภาหรือระบบที่ประเทศไทยใช้อยู่จึงจำเป็นต้องมีวิปรัฐบาลไว้ควบคุมเสียงพากรัฐบาล เพื่อคุมรัฐบาลให้มีเสียงข้างมากไว้เสมอ ฉะนั้นถ้าเป็นรัฐบาลผสม ทุกพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะมีมติพรรค แต่มติพรรคนั้นสุดท้ายต้องนำไปหารือร่วมกับที่ประชุมวิปรัฐบาล เพื่อหามติร่วมกัน และเมื่อวิปรัฐบาลมีมติว่าอย่างไรก็ต้องนำกลับมาสู่ที่ประชุมพรรค หากที่ประชุมพรรคไม่เห็นด้วยต้องนำกลับไปสู่ที่ประชุมวิปรัฐบาลอีกครั้ง จนกว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะเห็นสอดคล้องกันให้เป็นมติวิปรัฐบาล เมื่อมีมติวิปรัฐบาลแล้วทุกพรรคต้องยึดมตินั้น ไม่ใช่ปฏิบัติไปตามเอกเทศของมติพรรค หรือมติตัวเอง แต่ถ้าไม่สามารถทำตามได้ก็ต้องตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง

ปรับ ครม.เป็นอำนาจนายกฯ

นายจรินทร์ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวจะมีการปรับ ครม. โดยประชาธิปัตย์อาจถูกริบเก้าอี้รัฐมนตรี ตำแหน่ง เพื่อจัดสรรให้กับพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่นายกฯไปเชิญให้เข้ามาร่วมรัฐบาลในอนาคต อันใกล้ว่า การปรับหรือเปลี่ยนให้บุคคลใดเข้าร่วมรัฐบาล ไม่อยู่ในอำนาจ หรือการพิจารณาของพรรคประชาธิปัตย์ เรามีฐานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น การตัดสินใจขึ้นอยู่กับพิจารณาของนายกฯ รวมถึงพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งตนและนายกฯ ยังไม่ได้หารือกันในเรื่องนี้ ส่วนการทำงานภายใต้รัฐบาลที่ผ่านมาของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มีปัญหาในการทำงานระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์

เคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับพรรคอื่น ทั้งในฐานะแกนนำพรรครัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือเป็นผู้นำฝ่ายค้าน ส่วนการทำงานในรัฐบาลปัจจุบัน ในฐานะรองนายกฯ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กำกับไปยัง 6 รัฐมนตรีในโควตาของพรรค ให้เร่งเดินหน้าทำงานตามนโยบาย และให้ถือว่าเป็นการทำงานและผลงานของรัฐบาล

ให้ “เฉลิมชัย” จัดการ ส.ส.โหวตสวน

เมื่อถามว่ากรณี ส.ส.พรรคคอมมิวนิสต์ของวิปรัฐบาลที่ผ่านมา ถือว่าพรรคขาดเอกภาพและส่งผลกระทบต่อพรรคหรือไม่ นายจรินทร์ตอบว่า ไม่อยากใช้คำว่าขาดเอกภาพ การลงคะแนนที่ผ่านมามีความแตกต่าง เสียส่วนใหญ่ของพรรค ไม่มีปัญหา ที่มีปัญหาเพียงเสียงส่วนน้อยเท่านั้น ได้มอบหมายให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการเรื่องนี้ โดยให้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของ ส.ส. และการดำเนินการออกเสียงลงคะแนนของ ส.ส.ด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา เมื่อถามย้ำว่าจะมีบทลงโทษหรือไม่ เพราะมีระเบียบข้อบังคับพรรค นายจรินทร์ตอบว่า ต้องรอให้นายเฉลิมชัยพิจารณาไปตามข้อบังคับพรรค ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ รวมถึงกฎหมายพรรคการเมืองด้วย

พรรคร่วมต้องเคารพมติวิป รบ.

นายจรินทร์กล่าวว่าอย่างที่เคยบอกว่าการทำงานภายใต้พรรคร่วมรัฐบาลต้องฟังมติวิปรัฐบาล ในฐานะผู้ควบคุมเสียงส่วนใหญ่ของสภาฯ ทั้งมติพรรคและมติวิปรัฐบาลจึงสำคัญ แต่สุดท้ายมติพรรคร่วมรัฐบาลต้องยึดกับมติวิปรัฐบาล เมื่อถามย้ำว่าการให้ ส.ส.ยึดมติวิปรัฐบาล หรือมติพรรค โดยไม่คำนึงหรือให้ความสำคัญต่อเอกสิทธิ์ของ ส.ส. ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด จะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายจรินทร์ตอบว่า การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมือง

“เทพไท” ชี้แก้ชัชชนะผิวเผิน

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไปถึงการลงมติในญัตติตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบการใช้มาตรา 44 ที่ผ่านมามีถ้าถามถึงผิวเผิน อาจเป็นชัยชนะของฝ่ายรัฐบาล ที่สามารถทำให้องค์ประชุมครบได้ในคราวครั้งที่ 3 และล้มญัตตินี้ได้ แต่เป็นชัยชนะเฉพาะหน้า แต่ระยะยาวไม่สามารถหนีการตรวจสอบการใช้อำนาจของคสช.ได้ โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่เป็น คสช. เมื่อตัดสินใจไม่ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาเรื่องนี้ ก็ต้องถูกตรวจสอบจาก กมธ.สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ที่มีอยู่ 35

คณะแต่ละคณะที่มีบทบาทหน้าที่มากที่สุด น่าจะเป็น คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ที่มีนายปิยนุตร แสงถนนกุล เลขาธิการ พรรคอนาคตใหม่ เป็นประธาน ต้องถูกตรวจสอบ ซักถามอย่างเข้มข้นแน่นอน

เปรียบชนะศึกแต่แพ้สงคราม

นายเทพไทกล่าวว่า ถ้าผู้มีอำนาจเปิดไฟเขียว ให้ตั้ง กม.ชด.ดังกล่าวได้ น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า เพราะตัวประธานและเสียงข้างมากใน กม.ช.จะเป็นของฝ่ายรัฐบาลที่สามารถกำหนดกรอบการทำงาน และกำหนดการเชิญบุคคลเข้าชี้แจงได้ แต่เมื่อได้ตัดสินใจแบบนี้ก็ต้องกลับไปสู่การพิจารณาของ กม.ช. สามัญชนก็เลยไม่ได้ ไม่ต่างอะไรกับการหนีเสือปะจระเข้ คราวนี้แม้เบื้องต้นรัฐบาลชนะศึกแต่แพ้สงคราม เพราะในระยะยาวที่จะต้องเจอปัญหาอุปสรรค และขวากหนามอีกมากมาย เพราะขาดทุนซื้อ นักวางแผนการเมืองมือขึ้นเขียน ส่วนใหญ่ถูกแวดล้อมด้วยนายทหาร ทำให้เหลี่ยมคูนนักการเมืองมืออาชีพไม่ได้ ต้องจับตามองเรื่องการตั้ง กม.ช.วิสามัญศึกษา ปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้ง ว่า ทุนซื้อรัฐบาลจะกำหนดเกมอย่างไร หากเกมนี้พลาดหลังอีกครั้งก็เหมือนการเล่นหมากรุกสองต่อสองต้องเหนื่อยกับเกมการเมืองในอนาคตมากขึ้น

“เขาวี” อัดยับ รบ.ไร้ยาง-สภาโจร

นายเขาวี มีขวด อติตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “กรณี พ.ต.ท.ไวพจน์ คือความอัปยศของจิตสำนึกและจริยธรรมทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้” การปรากฏตัวของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชาชน ในห้องประชุมสภาแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง มีการตั้งคำถามกันว่าทำไมไม่มีใครจับกุม พ.ต.ท.ไวพจน์ ทั้งที่สื่อทุกสำนักรายงานกันโจ่งครึม ถือเป็นสิ่งที่น่ามึนเมาที่สุด แม้ไม่มีใครผิดในแง่กฎหมายแต่สื่อให้เห็นถึงต่อมจริยธรรม และจิตสำนึกของผู้มีอำนาจที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ทำได้ทุกวิถีทาง แม้กระทั่งเอาจำเลยที่ถูกศาลออกหมายจับ มาเพิ่มเสียงในสภาให้กับตัวเอง โดยไม่คำนึงหลักกฎหมายบ้านเมือง ขอเรียกร้องนายฯที่พาผู้ถูกตั้งเรื่อง ธรรมภิบาล ทำเรื่องนี้ให้กระจ่างว่าทำไม พ.ต.ท.ไวพจน์จึงกล้ามาปรากฏตัวเข้าร่วมประชุมสภา มีการแทรกแซงสั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐ หรือมีใครรู้เห็นเป็นใจ ใครต้องรับผิดชอบ ไม่ควรปล่อยให้ผ่านไป เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นจะถูกกล่าวหาได้ว่าสภาไทยจะกลายเป็นแหล่งซุ่มของโจรหรือสภาโจร

“วิญญู” ยักดบับตรแทนกันผิดชัด

นายวิญญู เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

กรณีทีนายขจิตร์ ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย อ้างว่าเสียบบัตรค้างไว้แล้วมีคนอื่นมากดแทนนั้น หากเป็นแบบที่อ้างจริงต้องถือว่าผิด ส่วนจะดำเนินการอย่างไรเห็นประธานสภาชี้แจงว่าตั้งกรรมการสอบแล้ว การเสียบบัตรค้างไว้เมื่อเจ้าตัวไม่ได้โหวตคนอื่นไปโหวตให้ถือว่ามีความผิด ขนาดเขามอบหมายให้กดแทนยังผิด แต่ไม่ได้มอบหมายแล้วไปกดให้ถือว่าผิดส่วนจะผิดอาญาหรือไม่ นั้น ตนไม่แน่ใจ แต่ในท้องประชุมสภาฯคนที่อยู่ในนั้นต้องเป็น ส.ส. อย่างน้อยก็ผิดจรรยาบรรณอยู่แล้ว

“อุตตม” อ้างารอดูดเศรษฐกิจใหม่

นายอุตตม สาวนายน รว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาชน กล่าวถึงกระแสข่าวอาจมีการตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้าร่วมรัฐบาลว่า “เดี๋ยวดูว่าจะมาอย่างไร จะมาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอคุยกัน”

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว.อุตสาหกรรม กล่าวนำพรรคพลังประชาชน กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่ายังไม่ถึงขั้นต้องปรับ ครม. เพื่อตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้ามาการที่ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านมาโหวตให้รัฐบาลคงเพราะอยากให้ประเทศเดินหน้าไปได้แต่ยอมรับว่ามีความรู้สึกที่สับสนต่อกันแล้ว

เหน็บไปแก้อยู่ราวใน พท.ก่อน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชาชน กล่าวว่า คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย คงไม่ไปเอง เรื่องมีการแลกเปลี่ยนประโยชน์ถึงเสีย ส.ส.ฝ่ายค้านและไม่เป็นความจริงเป็นการกล่าวหาลอยๆปราศจากหลักฐาน ส.ส.ที่ถูกพาดพิงต่างออกมายืนยันแล้วว่า ไม่ได้รับผลประโยชน์จากใคร แต่ที่เข้าไปเพราะไม่อยากจะเห็นสภาล่มซ้ำซาก ทางที่ดีพรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่ข้างแต่จะรออีกแค่เพื่อทำให้สภาล่มและทางที่ดีคุณหญิงสุรารัตน์ควรเอาเวลาไปแก้ปัญหา ร้อยราวในพรรคเพื่อไทยก่อนดีกว่า ทราบว่า ส.ส.ภาคอีสานจะเสนอปลดคุณหญิงสุรารัตน์ แล้วให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ขึ้นมาแทน

ตักค้อย่อส่งหลักฐานหวังถ่วงคดี

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชาชน กล่าวว่า ตามที่นายปิยนุตร แสงถนนกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวหา กกต.เร่งรัดดำเนินคดีเรื่องเงินกู้ 191 ล้านบาท ที่นายธนกร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้พรรคกู้ว่า ต้องชัดเจนก่อนว่าหลักฐานเอกสารการเงินที่พรรคไม่ส่ง เป็นเพราะไม่มีไม่ทัน หรือไม่เกี่ยวกับคดี ไม่ใช่ว่า กกต.เพิ่งมาขอเอกสาร ขอมหาหลายเดือนแล้ว แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ยอมจัดส่ง จนเลยกำหนดเวลานายปิยนุตรมักกล่าวอ้างว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมกรณีนี้นายปิยนุตรและ

พรรคอนาคตใหม่ไม่ควรใช้กลยุทธ์ประวิงคดีเสียเอง ควรใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ในการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเอง มากกว่าใช้สิทธิดำเนินคดี กกต.

“สุรารัตน์” ชี้ E-Sport สร้างอนาคต

ที่ซีคอนบางแค คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน ROV battle by PSC โดยมีกิจกรรม Thailand e-square Exhibition พร้อมโชว์เกมของไทยและมินิคอนเสิร์ต BNK 48 ว่า ขณะนี้โลกดิจิทัล เทคโนโลยี นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ความเป็นอยู่ การติดต่อสื่อสาร จนไปถึงรูปแบบการทำธุรกิจและพัฒนาไปสู่การแข่งขันกีฬา หรือ E-Sport สมัยก่อนการเล่นเกมถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผู้ใหญ่ต้องห้ามเด็ก แต่ปัจจุบันการพัฒนาเกมจนนำไปสู่อุตสาหกรรม กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในเรื่องของ E-Sport อย่างมาก ประเทศไทย สักส่วนการเล่นยังไม่มาก หากเทียบในต่างประเทศแต่มีการเติบโตที่รวดเร็ว เมื่อการเล่นเป็นกีฬาย่อมส่งเสริมให้คนมีวินัย การพัฒนากีฬา E-Sport ในประเทศถือเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจและผลักดันให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ และยังได้พัฒนาตนเอง งานครั้งนี้นับเป็นพัฒนาการ และสร้างวิสัยทัศน์ให้เยาวชนได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาตนเองไปสู่อนาคต

“พิชัย” ย้ำ “ลุงตู่” ความรู้ สก.น้อย

อีกเรื่อง นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อติธ รว. พลังงาน กล่าวว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังสับสนกับแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยที่ความรู้ทางเศรษฐกิจมีน้อยถึงน้อยมากอยู่แล้ว แดมยังกล้าบอกว่าตลอด 5 ปีประเทศพัฒนาทุกด้าน ทั้งที่สวนกับความเป็นจริงที่ประเทศเสื่อมถอยทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจการเมืองและสังคม โดยเศรษฐกิจทรุดต่ำหนักอย่างทุกคนรู้สึกได้ หุ่นตกรหนัก ด้านการเมืองยิ่งเสื่อมถอยยังมีการซื้อหูจากพรรคฝ่ายค้าน และยังพยายามหนีการตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่องการใช้อำนาจของ คสช. ขณะที่ตัว พล.อ.ประยุทธ์กลับกล่าวตำหนิประชาชนว่าใช้จ่ายเงินแตงตัวกันมาก โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจเสริมความงาม ท่านคงไม่ทราบและไม่มีความรู้ว่ามีมูลค่ามหาศาลปีละหลายหมื่นหลายแสนล้านบาท แสดงถึงความไม่รู้เรื่องทางเศรษฐกิจ หากผู้นำยังมีวิสัยทัศน์ที่คับแคบ แดมยังแสดงความเห็นแบบไม่ไตร่ตรองก่อนพูด คงยากที่ประเทศไทยจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และยากที่จะพัฒนาได้

โพลช็อกให้กุมราคาสินค้า

สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดผลสำรวจความเห็นประชาชน 1,127 คน เรื่อง “เสียงของประชาชนต่อกระทรวงหลัก” พบว่าความต้องการนโยบายด้านสังคมของแต่ละกระทรวง ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.1 ระบุถึงนโยบายทำบ้านเมืองสงบไม่วุ่นวาย ของกระทรวงกลาโหม รองลงมาคือเปิดโอกาสให้ความเสมอภาคทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้พลังงานสะอาด ของกระทรวงพลังงาน การลดการใช้ถุงพลาสติก ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติดผู้มีอิทธิพล ของกระทรวงมหาดไทย ส่วนความต้องการต่อนโยบายแก้ปัญหาปากท้อง และเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.70 ยากให้กุมราคาอาหารและสินค้า ของกระทรวงพาณิชย์ รองลงมาคือ ขยายฐานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงการคลัง การลดราคาค่าโดยสาร ของกระทรวงคมนาคม ช่วยเรื่องที่ทำกินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“สนธิรัตน์” หยอดคนขอนแก่น

วันเดียวกันที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีจังหวัดขอนแก่น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รมว.พลังงานเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ พร้อมแกนนำลงพื้นที่ช่วยนายสมศักดิ์ คุณเงินผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 หาเสียง นายสนธิรัตน์ขึ้นกล่าวปราศรัยว่า ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาทุกคนรู้ว่าเสียงของรัฐบาลปรี่มน้ำ วันนี้จึงขอให้คนขอนแก่นเลือก ส.ส.เพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปทำงานกับรัฐบาล ประสานการ

ทำงานในระดับพื้นที่ ขอให้คนขอนแก่นหนุนรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้เรามั่นใจว่าครั้งนี้ที่พรรคพลังประชารัฐจะชนะเหนือคู่แข่งเพราะเราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จากการลงพื้นที่พบว่าชาวมัญจาคีรีอยากได้ถนน 4 เลน เชื่อมระหว่าง อ.มัญจาคีรี กับ อ.หนองเรือ และอยากให้อำเภอเชื่อมกันแม่น้ำชีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

“ธนาธร” รณรงค์เลิกเกณฑ์ทหาร

เมื่อเวลา 17.45 น. ที่บริเวณวงเวียนบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมทีมงานขึ้นรถปราศรัย นายธนาธรกล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่มีนโยบายในช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่าจะให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนมาเป็นแบบสมัครแข่งขัน จึงมีข้อผูกพันกับประชาชน ต้องออกมาเชิญชวนประชาชนให้ความสำคัญกับนโยบายนี้ เพราะเมื่อเสนอร่างกฎหมายเข้าสภาแล้วต้องใช้เสียงสนับสนุน 251 เสียงแต่พรรคอนาคตใหม่มีแค่ 80 เสียงยังไม่พอ จึงต้องรณรงค์ให้ประชาชนเห็นด้วย ที่ผ่านมามีเห็นว่าคนจนจะได้รับความเดือดร้อนเมื่อถึงช่วงเกณฑ์ทหารส่วนคนรวย คนมีการศึกษาสูงได้รับการยกเว้นอยากให้อยกเลิกการเกณฑ์ทหารมาเป็นแบบสมัครใจดีกว่า จากนั้นทั้งหมดได้เดินรณรงค์ไปตามชายหาดบางแสน พูดคุยกับแม่ค้าและนักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจำนวนมาก มีเสียงตะโกนและเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับตลอดทาง

ตั้งกองทุนเยียวยา'เอฟทีเอ'

พาณิชย์ชงแบบใหม่-ชี้ของเดิมยุ่งยาก

พาณิชย์ชงตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตเสรีทางการค้า (กองทุนเอฟทีเอ) ช่วยเกษตรกรเข้าถึงเงินกองทุนง่ายขึ้น หลังลงพื้นที่พบปัญหาเกษตรกรเดิมมีความยุ่งยาก ต้องเขียนรายละเอียดต่างๆ เอง แลมีได้งบเป็นรายปี ทำให้บางปีก็ได้ บางปีก็ถูกตัด แลมีงบน้อยลงเรื่อยๆ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.) กล่าวว่า กรมอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตเสรีทางการค้า (กองทุนเอฟทีเอ) โดยในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งกองทุนดังกล่าว

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นคณะทำงานถือเป็นการประชุมนัดแรก มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการทำเอฟทีเอของไทยกับทุกประเทศ

กองทุนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่ดูแล ซึ่งกรมจะต้องหารือร่วมกัน จากนั้นก็จะเสนอต่อรัฐสภาให้มีการจัดตั้งต่อไป

“จากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นจากเกษตรกรในพื้นที่ พบว่ามีข้อเรียกร้องว่าต้องการให้ภาครัฐปรับปรุงแก้ไขวิธีการขอใช้เงินจากโครงการช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้

รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุนเอฟทีเอ) ที่ทางกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ดูแลมีความยุ่งยาก”

นางอรมนกล่าวอีกว่า เกษตรกรไม่สามารถเขียนคำร้อง กรอกข้อมูล เพื่อรับการเยียวยา รวมทั้งการเตรียมเอกสารประกอบเอง ทำให้ต้องจ้างนักวิชาการเป็นผู้ดำเนินการให้ และงบประมาณจากกองทุนเอฟทีเอในรูปแบบเก่าก็เป็นการขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี บางปีก็ได้ บางปีก็ถูกตัด และได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงทุกปี

เพื่อให้กองทุนสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริงๆ กรมจึงต้องเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนอย่างเป็นทางการ มีเงินหมุนเวียน ส่วนรายละเอียด รูปแบบกองทุนต้องรอภายหลังการประชุมของคณะทำงานที่จะมีการประชุมในวันที่ 20 ธ.ค.นี้

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติรูปแบบเดิมคือ 1.สินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันหรือทดแทนกันมีปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นมาจากต่างประเทศอย่างเห็นได้ชัด 2.ผลกระทบต่อราคาของสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน หรือทดแทนกัน

3.ส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าประเภทเดียวกันหรือทดแทนกันที่ผลิตในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง 4.มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องลดลง และ 5.มีผลการศึกษาระบุว่าภาคการผลิตหรือภาคบริการนั้นๆ ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

'อลงกรณ์'ลงพื้นที่อ.เกาะยาว ช่วยเหลือชาวเรือประมง'ปลาฉิ่งฉ้าง'



เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ นางกันตวรรณ ตันเถียร ประธานกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เกาะยาว จ.พังงา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิถี และความเป็นอยู่ของชาวประมง

รวมทั้งประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาด้านการประมงกับกลุ่มอวนล้อมปลากะตักกลางวัน และปัญหาของพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.ก.ประมง 2558 และเพิ่มเติม 2560

เบื้องต้นพบว่า ประมงปลาฉิ่งฉ้าง หรือที่รู้จักกันในชื่อ เรืออวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน ในพื้นที่ อ.เกาะยาว ประกอบกิจการในรูปแบบครอบครัว มีญาติพี่น้องร่วมกันออกเรือ มีการนำเครื่องตีปลา อุปกรณ์ตกปลา ติดตั้งภายในเรือ เพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของปลาฉิ่งฉ้างตากแห้ง ทำให้เรือประมงต้องมีขนาดเรือมากกว่า 10 คันกรอส เมื่อมี พ.ร.ก.ประมง 2558 และเพิ่มเติม 2560 ทำให้เรือประมงกลุ่มดังกล่าว ซึ่งต้องใช้อวนล้อมเป็นเครื่องมือ ต้องเปลี่ยนจากประมงพื้นบ้านเป็นประมงพาณิชย์ ซึ่งต้องออกไปหาปลาฉิ่งฉ้างห่างจากเกาะ 1.5 ไมล์ทะเล แต่เนื่องด้วย อ.เกาะยาว เป็นพื้นที่ที่มีเกาะแก่งเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนทั้งหมดจนประมงพาณิชย์ แทบไม่เหลือที่ทำกิน หลายรายต้องเลิกอาชีพ หลายรายอยู่ในระหว่างการสู้คดี

ด้านนายอลงกรณ์กล่าวว่า การเข้ามาจับปัญหาของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ โดยเฉพาะพื้นที่การประมง ซึ่งเกาะยาวเป็นพื้นที่ที่มีเกาะแก่งเป็นจำนวนมาก เมื่อห้ามประมงพาณิชย์ เข้ามาในพื้นที่ประมงชายฝั่ง 1.5 ไมล์ทะเล จึงเป็นสาเหตุให้พื้นที่ทำกินลดลง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด โดยเฉพาะเรือประมงปลาฉิ่งฉ้าง นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาของกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งจะต้องนำไปพิจารณาเพื่อหาทางออกโดยไม่กระทบกับส่วนอื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประมงพื้นบ้าน และเพื่อให้ทุกคนมีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดของกรมประมง ภายใต้กรอบของกติกา.



☑ ลงพื้นที่...น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนโครงการ “จังหวัดอุทัยธานี เมืองเกษตรปลอดภัย” เพื่อเป็นจังหวัดนำร่องในการทำเกษตรปลอดภัย ณ บ้านเกาะสวรรค์ ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

สอบ'ธรรมนัส'ปมค้ายาไม่คืบ หน่วยงานไม่ร่วมมือให้ข้อมูล

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นายธีรชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการการกฤษฎีกา (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง กรณีที่ กมธ.ได้เชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าชี้แจงต่อประเด็นพฤติกรรมการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้มาจากสถาบันที่ไม่ผ่านการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า ที่ประชุม กมธ.ได้ให้โอกาส ร.อ.ธรรมนัส ชี้แจงในรายละเอียดที่ปรากฏว่า สถาบันระดับปริญญาเอกนั้น ไม่มีความน่าเชื่อถือ แต่โดยสรุปเบื้องต้น ร.อ.ธรรมนัส เสียค่าใช้จ่ายเรียนเอง โดยไม่ทราบ ว่า สถาบันดังกล่าวไม่มีความน่าเชื่อถือและคาดว่าจะตกเป็นเหยื่อ ซึ่งในรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องนั้นต้องรอผลสรุปจากคณะอนุกรรมการ ที่มี น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานอนุ กมธ. สรุปอีกครั้ง

นายธีรชัยกล่าวว่า สำหรับการตรวจสอบ ร.อ.ธรรมนัส ในคดีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าต้องโทษจำคุกหลังจากศาลประเทศออสเตรเลียมีคำพิพากษารณียาเสพติดนั้น ที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้หารือหรือสอบถามในรายละเอียด เพราะกำหนดวาระไว้เฉพาะเรื่องวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ ในฐานะประธานอนุ กมธ.ที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวได้ นัดหมายสถานทูตออสเตรเลีย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เพื่อเข้าขอข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า ซึ่งกระบวนการที่อยู่ระหว่างตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจริงโดยตรงไปตรงมา แต่ยอมรับว่าเรื่องขอข้อมูลอาจยังไม่คืบหน้า เพราะอยู่ในกระบวนการระหว่างประเทศ ซึ่ง กมธ.ไม่มีฐานะผู้เสียหาย จึงมีความลำบาก รวมถึงการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานของไทยนั้น บางหน่วยงานยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ขณะที่เรื่องดังกล่าวจะสรุปผลสอบได้เมื่อใดนั้น ยังให้คำตอบไม่ได้ แต่เมื่อได้รับรายละเอียดของข้อมูลแล้ว จะเชิญ ร.อ.ธรรมนัส เข้าชี้แจงและจะเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เช่นกัน

ชงตั้งกองทุนใหม่-เยียวยา'เอฟทีเอ'

พาณิชย์แม่งาน-ระบุขอเงินชดเชยยุ่งยาก

พาณิชย์ชงตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตเสรีทางการค้า (กองทุนเอฟทีเอ) ช่วยเกษตรกรเข้าถึงเงินกองทุนง่ายขึ้น หลังลงพื้นที่พบปัญหากองทุนเดิมมีความยุ่งยาก ต้องเขียนรายละเอียดต่างๆ เอง แลมีได้งบประมาณปี ทำให้บางปีก็ได้ บางปีก็ถูกตัด แลงบประมาณน้อยลงเรื่อยๆ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.) กล่าวว่า กรมอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตเสรีทางการค้า (กองทุนเอฟทีเอ) โดยในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งกองทุนดังกล่าว

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นคณะทำงาน ถือเป็นการประชุมนัดแรก มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการทำเอฟทีเอของไทยกับทุกประเทศ

กองทุนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่ดูแล ซึ่งกรมจะต้อง

หารือร่วมกัน จากนั้นก็จะเสนอต่อรัฐสภาให้มีการจัดตั้งต่อไป

“จากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นจากเกษตรกรในพื้นที่ พบว่ามีข้อเรียกร้องว่าต้องการให้ภาครัฐปรับปรุงแก้ไขวิธีการขอใช้เงินจากโครงการช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุนเอฟทีเอ) ที่ทางกรมการค้าต่างประเทศ (กต.) ดูแลมีความยุ่งยาก”

นางอรมนกล่าวอีกว่า เกษตรกรไม่สามารถเขียนคำร้องกรอกข้อมูล เพื่อรับการเยียวยา รวมทั้งการเตรียมเอกสารประกอบเอง ทำให้ต้องจ้างนักวิชาการเป็นผู้ดำเนินการให้ และงบประมาณจากกองทุนเอฟทีเอในรูปแบบเก่า ก็เป็นการขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี บางปีก็ได้ บางปีก็ถูกตัด และได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงทุกปี

เพื่อให้กองทุนสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริงๆ กรมจึงต้องเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนอย่างเป็นทางการ มีเงินหมุนเวียนส่วนรายละเอียด รูปแบบกองทุนต้องรอภายหลังการประชุมของคณะทำงานที่จะมีการประชุมในวันที่ 20 ธ.ค.นี้

ประมงประท้วง หยุดต่อ-วันที่2

กรณีกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงและธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับการประมงจาก 22 จังหวัดชายทะเลรวมตัวไปชุมนุมที่หน้าศาลากลางแต่ละจังหวัดในพื้นที่เพื่อยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงทั่วประเทศ มีชื่อเรียกร้อง 11 ชื่อ อาทิ ให้หยุดออกกฎหมายกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อ การประกอบอาชีพประมงเพิ่มเติมอีก ให้แก้ไข พ.ร.ก. การประมงโดยเร็ว ให้รัฐบาลซื้อเรือประมงออกนอก ระบบคืนโดยเร็ว ให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ แก่ชาวประมง ให้แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง ให้หยุดการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศ เป็นต้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พังงา ว่าผู้ประกอบการเรือประมงในพื้นที่ทำเทียบ เรือทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง ทำเทียบเรือบ้าน น้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า และทำเทียบเรือคุระ อ.คุระบุรี รวมกว่า 500 ลำยังคงหยุดนำเรือประมงออกไปหา ปลาในทะเลเป็นวันที่ 2 เนื่องจากยังไม่ได้รับคำตอบ ที่ชัดเจนจากรัฐบาล โดยนายบุญชูแพใหญ่ นายกสมาคม ประมงจังหวัดพังงากล่าวว่า จากที่กลุ่มชาวประมง

ใน 22 จังหวัดติดฝั่งทะเลทั่วประเทศออกมาเรียกร้อง ให้รัฐบาลช่วยแก้กฎหมายเป็นผลจากการที่ภาครัฐ ปล่อยให้กฎระเบียบ ประกาศ และมาตรการต่างๆมา บังคับใช้กับชาวประมงทำให้กระทบต่ออาชีพอย่าง มาก จนผู้ประกอบการจำนวนมากต้องหยุดกิจการ เนื่องจากประสบภาวะขาดทุน มีหนี้สินเพิ่ม และ ขาดแคลนแรงงานแม้ไทยจะได้รับการปลดใบเหลือง จากสหภาพยุโรปแล้ว และภาครัฐพยายามแก้ปัญหา แต่ยังไม่คลี่คลายและไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม เนื่องจาก ดิจิทัลระบบราชการและการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ ทั้งยังมีการออกกฎระเบียบที่สร้างปัญหาใหม่ๆขึ้น มาอีก การยื่นหนังสือครั้งนี้หากรัฐบาลยังไม่เร่งแก้ ปัญหา ชาวประมงทั่วประเทศจะเดินทางเข้าไปร่วม ชุมนุมที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้

ด้านนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคม การประมงสมุทรสาคร เผยว่า การดำเนินการขั้น ต่อไปคือรอดูทางภาครัฐก่อนว่าจะมีมาตรการ ผ่อนปรนให้กับภาคประมง โดยการเรียกไปปรึกษาหารือหรือไม่ นอกจากนี้ จะประชุมคณะกรรมการ แกนนำที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเพื่อหาข้อสรุป ถ้าไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐให้เป็นที่น่าพอใจ ในชื่อเรียกร้องที่เสนอไปทั้ง 11 ข้อ อาจจะต้องยกระดับ การชุมนุมไปยังส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลหรือ กระทรวงเกษตรฯต่อไป ตามระยะเวลาที่พี่น้องชาวประมง ทั้ง 22 จังหวัดเห็นชอบ กำหนดไว้วันที่ 16 ธ.ค.นี้